

KINH NGHIỆM VỀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC

NGUYỄN THANH BÌNH*

Trong nghiên cứu thực tế của Dự án PAPI 2011, vùng miền núi phía Bắc được xác định là vùng 2 (gồm 11 tỉnh). Thông qua kết quả nghiên cứu, bài này chỉ ra kinh nghiệm về hành chính công cấp tỉnh ở vùng miền núi phía Bắc.

1. Điểm số PAPI tổng hợp của các tỉnh miền núi phía Bắc

Trên phạm vi toàn quốc, các tỉnh/thành phố có nhiều điểm tương đồng về mức độ hiệu quả quản trị và hành chính. Các thứ hạng này không phụ thuộc nhiều điều kiện kinh tế - xã hội, địa lý khác nhau. Điểm số ở lĩnh vực nội dung về cung ứng dịch vụ công là thế mạnh của tất cả 63 tỉnh/thành phố. Điểm số ở các lĩnh vực khác đều yếu hơn. Nhóm tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất: Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Sơn La, Nam Định, Lạng Sơn, Bình Định, Hòa Bình, Tiền Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, Đà Nẵng, Hà Nội và Đồng Tháp. Nhóm tỉnh/thành phố đạt điểm thấp nhất: Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Bạc Liêu, Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Phú Yên, Cao Bằng, Tây Ninh, Hà Giang và Trà Vinh.

Các tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc có mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công khác nhau. Trong số 11 tỉnh trong khu vực, Sơn La và Lạng Sơn thuộc về nhóm đạt điểm PAPI 2011 tổng hợp cao nhất; Bắc Kạn, Thái Nguyên và Yên Bái thuộc về nhóm đạt điểm trung bình cao; Tuyên Quang và Lào Cai thuộc về nhóm đạt điểm trung bình thấp; và 4 tỉnh còn lại gồm Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng và Hà Giang thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất (xem Bảng tr.67).

2. Phân tích cụ thể những chỉ số tại các trục nội dung các tỉnh miền núi phía Bắc

Trục nội dung 1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

Về mức độ nhận thức về việc thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn của người dân, người dân tỉnh Lạng Sơn được phổ biến nhiều về “Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn”. Số người biết đến câu khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cũng cao hơn các tỉnh trong khu vực. Nhận thức về Pháp lệnh và câu khẩu hiệu của người dân Lai Châu còn thấp.

Về bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người dân Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn và Lào Cai đánh giá cao hơn về chất lượng bầu cử vị trí dân cử ở khu dân cư so với các tỉnh còn lại trong khu vực. Nhìn chung người dân các tỉnh/thành phố trong khu vực, đặc biệt là

* ThS, Ban Dân chủ - Pháp luật Trung ương Mặt trận.
Bài có sự cộng tác của Vũ Thu Giang (Chi hội nhà báo Tạp chí Mặt trận).

Bảng 1. Chỉ số PAPI 2011 của các tỉnh/thành phố khu vực miền núi phía Bắc

Tỉnh	1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở	2. Công khai, minh bạch	3. Trách nhiệm giải trình với người dân	4. Kiểm soát tham nhũng	5. Thủ tục hành chính công	6. Cung ứng dịch vụ công	Chỉ số PAPI tổng hợp chưa có trọng số
Sơn La	6.642	6.536		6.546	6.685	6.534	39.081
Lạng Sơn	6.005	6.38	5.864	6.591	6.751	7.02	38.612
Bắc Kạn				5.916	7.198	6.48	
Thái Nguyên	5.286	5.955				6.295	
Yên Bái	5.157	6.05				5.983	36.133
Tuyên Quang	5.228		5.372	6.451	6.725	6.597	35.915
Lào Cai				6.129	6.45	6.229	35.758
Điện Biên	4.835		5.462	5.907	6.709	6.344	34.985
Lai Châu	5.166	5.085	5.199	5.837	6.675	6.496	34.458
Cao Bằng	5.309	5.516	4.799	4.944	6.589	6.256	33.414
Hà Giang	4.876	4.829	5.007	5.673	6.449	5.871	32.705

Ghi chú: Các lĩnh vực từ 1 đến 6 được tính toán trên thang điểm từ "1" (thấp nhất) đến "10" (cao nhất). Chỉ số tổng hợp PAPI (có và không có trọng số) được cân chỉnh trên thang điểm từ 6 - 60 trong đó "6" là thấp nhất và "60" là cao nhất.

Từ bách phân vị thứ 75 trở lên
 Trong khoảng từ bách phân vị thứ 50 đến 75
 Trong khoảng từ bách phân vị thứ 25 đến 50
 Dưới điểm bách phân vị thứ 25

ở Sơn La và Cao Bằng, đánh giá cao cơ hội được trực tiếp tham gia bầu cử vị trí trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố.

Khi đánh giá về mức độ dân chủ trong việc quyết định đóng góp cho các dự án đầu tư ở cộng đồng (thể hiện qua mức độ được tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình hình thành dự án, mức độ tự nguyện đóng góp, vai trò tham gia giám sát công trình), phản ánh của người dân ở tất cả 11 tỉnh trong khu vực đều kém tích cực, đặc biệt là ở Điện Biên.

Trục nội dung 2. Công khai, minh bạch

Về mức độ công khai, minh bạch ở các nội dung cụ thể gồm công khai danh sách hộ nghèo, ngân sách cấp xã/phường, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất, Sơn La, Lạng Sơn Yên Bái và Thái Nguyên thuộc về nhóm đạt điểm

cao nhất, mặc dù Thái Nguyên có điểm số tương đối xa so với Sơn La. Ngược lại, Hà Giang lại thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất. Mức độ công khai, minh bạch trong việc lập danh sách hộ nghèo ở Sơn La và Yên Bái cao hơn hẳn so với các tỉnh khác trong khu vực. Sơn La và Lạng Sơn được người dân đánh giá khá tốt về mức độ công khai, minh bạch trong thu chi ngân sách cấp xã/phường.

Về mức độ công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất, so với các khu vực khác trên toàn quốc, khu vực miền núi phía Bắc nhìn chung còn yếu. Trong số 11 tỉnh trong khu vực, Lạng Sơn và Bắc Kạn được người dân đánh giá cao hơn. Các tỉnh Lai Châu và Hà Giang cần đẩy mạnh công khai ở nội dung này để người dân hài lòng hơn.

Trục nội dung 3. Trách nhiệm giải trình với người dân

Về trách nhiệm giải trình với người dân, Lạng Sơn là địa phương duy nhất trong khu vực lọt vào nhóm đạt điểm cao nhất, song điểm số tổng hợp từ 3 nội dung thành phần (gồm mức độ và hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền, hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân, và hiệu quả của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng) còn khá xa với tỉnh đạt điểm cao nhất (Quảng Trị). Ba tỉnh gồm Cao Bằng, Lai Châu và Hà Giang thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất ở lĩnh vực này. Đối với trường hợp của Cao Bằng, cần tập trung nâng cao hiệu quả ở cả 3 nội dung được nghiên cứu.

Trục nội dung 4. Kiểm soát tham nhũng

Về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, trong số 11 tỉnh trong khu vực, 3 tỉnh lọt vào nhóm tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất, gồm Lạng Sơn, Sơn La và Tuyên Quang, mặc dù điểm cũng còn xa so với tỉnh đạt điểm cao nhất toàn quốc (Long An). Song cũng có tới 4 tỉnh thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất, gồm Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang và Cao Bằng. Theo đánh giá của người dân, chính quyền tỉnh Sơn La thực hiện khá tốt việc kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương; và hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công của tỉnh Lạng Sơn tương đối cao khi so với các tỉnh trong khu vực. Tuy nhiên, toàn bộ 11 tỉnh trong khu vực cần củng cố hơn nữa ở hai tiêu chí, gồm “công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước” và “quyết tâm phòng, chống tham nhũng của chính quyền địa phương”. Riêng Cao Bằng cần củng cố cả ở 4 nội dung thành phần để vượt ra khỏi nhóm địa phương đạt điểm thấp nhất ở lĩnh vực nội dung về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Ở từng nội dung thành phần cụ thể, các tỉnh/thành phố trong khu vực được người dân đánh giá khá tốt về hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong cung ứng các dịch vụ công gồm y tế tuyến huyện và giáo dục tiểu học. Vấn đề tồn tại của cả 11 tỉnh khiến điểm trung bình chung của lĩnh vực nội dung này chưa cao là ở chỗ người dân cho rằng tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước ở các địa phương còn nặng tính “vị thân”. Đây không phải là vấn đề riêng của khu vực, bởi điểm số ở nội dung thành phần này của 63 tỉnh/thành phố đều thấp. Trong số 11 tỉnh trong khu vực, tình trạng “vị thân” ở Cao Bằng và Sơn La dường như phổ biến hơn cả. Cao Bằng, Hà Giang và Bắc Kạn được đánh giá thấp hơn về quyết tâm phòng chống tham nhũng của chính quyền khi so với các địa phương khác trong khu vực.

Trục nội dung 5. Thủ tục hành chính công

Về thủ tục hành chính công, mức độ hiệu quả trong cung ứng dịch vụ hành chính ở những thủ tục được PAPI đo lường trong năm 2011 (gồm “dịch vụ chứng thực, xác nhận”, “thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất”, “thủ tục về cấp phép xây dựng”, và “các thủ tục hành chính khác ở cấp xã/phường”) tương đối đa dạng khi so sánh 11 địa phương trong khu vực. Bắc Kạn là địa phương duy nhất nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất. Yên Bái và Thái Nguyên thuộc về nhóm đạt điểm trung bình cao. 5 địa phương khác thuộc về nhóm đạt điểm trung bình thấp gồm Lạng Sơn, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Cao Bằng, Lào Cai và Hà Giang thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất. Điểm mạnh của 11 tỉnh trong khu vực là ở dịch vụ hành chính cấp xã/phường và điểm yếu là ở dịch vụ hành chính về dịch vụ và thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất.

ể, các
ời dân
it tham
gồm y
để tồn
r chung
iõ người
khu vực
tính "vị
của khu
này của
11 tỉnh
Bằng và
Bàng, Hà
về quyết
quyền khi

th công
hiệu quả
hững thủ
11 (gồm
tục liên
c về cấp
tính khác
i so sánh
ạn là địa
điểm cao
nhóm đạt
; thuộc về
Lạng Sơn,
Châu. Cao
nhóm đạt
tỉnh trong
xã/phường
về dịch vụ
quyền sử

- Ở dịch vụ hành chính về chứng thực, xác nhận, trừ trường hợp tỉnh Lai Châu, 10 tỉnh còn lại trong khu vực miền núi phía Bắc dường như có chất lượng dịch vụ chứng thực, xác nhận đều khá. Nhìn chung người dân hài lòng với các dịch vụ chứng thực, xác nhận ở cấp quận/huyện và xã/phường. Mặc dù vậy, vẫn còn những tiêu chí cần củng cố, đặc biệt là công khai, minh bạch về mức phí phải nộp, năng lực và thái độ của công chức thi hành.

- Về chất lượng dịch vụ hành chính và thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, giữa 11 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc có sự khác biệt về chất lượng dịch vụ hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất. Tỉnh Hà Giang được đánh giá khá trong 8 tiêu chí trong khi đó tỉnh Lào Cai dường như kém hơn hẳn ở hầu hết các tiêu chí trừ tiêu chí về lịch hẹn nhận kết quả. Lạng Sơn là một trường hợp khá thú vị bởi người dân đánh giá tốt ở 4 tiêu chí (gồm thông tin rõ ràng về thủ tục, thái độ của công chức thừa hành, giấy tờ thủ tục hợp lý và mức độ hài lòng chung, song cũng đòi hỏi tỉnh có nhiều nỗ lực hơn ở 4 tiêu chí còn lại (gồm công khai mức phí và lệ phí, trình độ của công chức thừa hành, lịch hẹn cụ thể hơn và trả kết quả đúng lịch hẹn).

Trục nội dung 6. Cung ứng dịch vụ công

Về cung ứng dịch vụ công, Lạng Sơn thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất. Sơn La thuộc về nhóm tỉnh đạt điểm trung bình cao. Ba tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu và Bắc Kạn đạt điểm trung bình thấp. Sáu địa phương còn lại trong khu vực thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất. So với các tỉnh trong khu vực, Lào Cai và Bắc Kạn được người dân đánh giá tốt hơn ở dịch vụ y tế công lập ở bệnh viện tuyến huyện. Điện Biên được người dân đánh giá tốt hơn về dịch vụ giáo dục tiểu học

công lập. Về các dịch vụ điện, nước, đường xá, thu gom rác thải... Lạng Sơn được đánh giá cao hơn các tỉnh khác trong khu vực. Người dân Sơn La và Lào Cai khá hài lòng với mức độ an ninh, trật tự ở địa bàn khu dân cư.

- Về y tế công lập, mỗi tỉnh trong khu vực còn những tồn tại khác nhau về chất lượng bệnh viện công lập tuyến huyện. Theo đánh giá từ trải nghiệm của người dân, Sơn La đạt điểm tổng chất lượng bệnh viện công tuyến huyện cao hơn 10 tỉnh còn lại. Trong khi đó, Cao Bằng dường như còn nhiều yếu kém theo đánh giá từ trải nghiệm của người dân. Người dân Thái Nguyên còn phàn nàn nhiều về tình trạng bệnh nhân vẫn phải nằm chung giường; người dân Hà Giang phản ánh hiện tượng họ phải mua thuốc tại cửa hàng dược tư nhân do bác sĩ chỉ định; người dân Lào Cai không hài lòng với thời gian chờ đợi để được khám, chữa bệnh.

- Chất lượng trường tiểu học công lập của 11 tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc còn nhiều tồn tại ở tất cả các tiêu chí được đo lường khi so với điểm hoàn hảo của 9 tiêu chí được đo lường. Người dân Điện Biên dường như hài lòng với lớp học được xây kiên cố, song chưa hài lòng với 8 tiêu chí còn lại (gồm: nhà vệ sinh sạch sẽ, học sinh có nước sạch để uống ở trường, lớp học dưới 36 học sinh, học sinh không phải học ca ba, giáo viên không ưu ái học sinh học thêm, giáo viên có trình độ sư phạm tốt, phụ huynh thường xuyên nhận được phản hồi của nhà trường, và nhà trường công khai thu chi với phụ huynh học sinh). Người dân Yên Bái dường như hài lòng với 7 trong tổng số 9 tiêu chí (hai tiêu chí người dân chưa hài lòng là nước sạch để uống ở trường và trình độ của giáo viên).

3. Kết luận

Kết quả ở từng nội dung cụ thể của các tỉnh trong vùng cho thấy, Sơn La và Lạng Sơn thuộc nhóm đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực nội dung "Tham gia của người dân ở cấp cơ sở"; Sơn La, Lạng Sơn, Yên Bái và Thái Nguyên thuộc nhóm điểm cao nhất ở lĩnh vực nội dung "Công khai, minh bạch"; Lạng Sơn thuộc về nhóm cao nhất ở nội dung "Trách nhiệm giải trình với người dân"; Lạng Sơn, Sơn La và Tuyên Quang thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất ở nội dung "Kiểm soát tham nhũng"; Bắc Kạn thuộc nhóm đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực nội dung "Thủ tục hành chính công"; và Lạng Sơn thuộc nhóm đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực nội dung "Cung ứng dịch vụ công".

Trong khu vực miền núi phía Bắc, người dân tỉnh Hà Giang chưa hài lòng về mức độ hiệu quả trong công tác quản trị và hành chính công của địa phương, thể hiện qua việc điểm số của tỉnh ở cả 6 lĩnh vực nội dung đo lường trong Chỉ số PAPI nằm ở nhóm điểm thấp nhất. Trong số 4 tỉnh biên giới phía Bắc gồm Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn, chỉ có Lạng Sơn thuộc về nhóm tỉnh đạt điểm cao nhất; những tỉnh còn lại thuộc về nhóm tỉnh đạt điểm trung bình thấp (Lào Cai) và nhóm tỉnh đạt điểm thấp nhất (Lai Châu, Hà Giang và Cao Bằng).

Từ năm 2011 trở đi, PAPI được thực hiện thường niên ở cả 63 địa phương sẽ chỉ báo xu hướng thay đổi ở cả cấp quốc gia và vùng miền núi phía Bắc. Sau khi được thực hiện lặp lại nhiều lần, Chỉ số PAPI sẽ là cơ sở để đánh giá kết quả và tác động của nhiều nỗ lực cải cách ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Qua đó, các nhà hoạch định chính sách vùng này có thể xem xét điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Việc so sánh các tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy phần nào những điểm mạnh, điểm yếu của các địa phương, và mức độ chuyển biến qua thời gian. Từ những kết quả so sánh đó, các địa phương trong vùng miền núi phía Bắc và trên toàn quốc có thể xem xét học hỏi kinh nghiệm của nhau ở những chỉ tiêu, chỉ số, nội dung và lĩnh vực đã làm tốt, từ đó tìm hướng cải thiện hiệu quả công tác quản trị và hành chính ở địa phương. □

* Xem thêm bài:

- HOÀNG HẢI: *Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - công cụ để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra*, Tạp chí Mặt trận số 105, tr.30.
- TRẦN ANH TUẤN: *Thực trạng về hành chính công cấp tỉnh vùng Tây Nguyên*, Tạp chí Mặt trận số 105, tr.66.
- LÊ MINH PHỤNG: *Nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính công cấp tỉnh vùng Nam Trung Bộ*, Tạp chí Mặt trận số 105, tr.69.
- NGUYỄN THU THẢO: *Mấy vấn đề về hành chính công cấp tỉnh vùng Bắc Trung Bộ*, Tạp chí Mặt trận số 105, tr.72.
- HOÀNG THÁI ĐẠI: *Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh vùng Đông Nam Bộ*, Tạp chí Mặt trận số 106, tr.66.
- NGUYỄN VĂN CĂN: *Vấn đề đặt ra trong hoạt động hành chính công cấp tỉnh vùng Tây Nam Bộ* trong Tạp chí Mặt trận số 106, tr.71.
- NGUYỄN DUY QUANG: *Mấy ý kiến về hành chính công cấp tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng* trong Tạp chí Mặt trận số 107, tr.61.

Chú thích của Tòa soạn:

Trong giai đoạn 2010 - 2012, Tạp chí Mặt trận là đối tác chính của Dự án PAPI. Tạp chí đã giới thiệu nhiều bài viết liên quan đến Dự án, đặc biệt loạt bài xã hội hóa Dự án PAPI 2011 được Tạp chí giới thiệu trong các số 105, 106 và 107.

TẠP CHÍ

ISSN 1859 - 0276



MẶT TRẬN

CƠ QUAN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TẠP CHÍ

ISSN 1859 - 0276



MẶT TRẬN

CƠ QUAN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM



**CHÀO MỪNG 62 NĂM
CÁCH MẠNG THÁNG 8
VÀ QUỐC KHÁNH 2-9**

47
9-2007

TẠP CHÍ

ISSN 1859 - 0276



MẶT TRẬN

CƠ QUAN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM



- > Sự kiện nổi bật trong tháng 9-2011
- > Thực trạng giảng dạy và học tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các Trường Đại học
- > Cũn đũ, bổ sung hiến pháp 1992...
- > Những vấn đề về quan hệ đối ngoại của Triều Tiên

95
9-2011

- > Những sự kiện nổi bật tháng 9 - 2012
- > Đánh giá sự phát triển của hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập ở Việt Nam
- > Bàn thêm về khía cạnh văn hóa trở thành động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội!
- > Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước

107
9-2012

ung Yên

hực hơn,
ng tinh đã
; phối hợp
hành viên,
ng trào thi
cuộc vận
xây dựng
g ghép với
"Toàn dân
; đời sống
cư", Cuộc
vì người
ối hợp với
g tấn báo
công tác
những mô
hiệu quả,
trong việc
trào; động
g kịp thời
n có thành

đã đạt
trong thời
on bây để
sac tổ chức
nh, tiếp tục
ương nông
hông trong
lưng nông
vào một số
góp phần
h quyền và
Yên, sớm
tiêu về xây
nói, theo lộ
ng cáo chất
của người
nay/.

Tổng Biên tập

TS. HOÀNG HẢI

Phó Tổng Biên tập

BÙI THƯỢNG TOÀN

TÔ VĂN VỸ

Thư ký Tòa soạn

ThS. NGUYỄN THU THẢO

ĐT: 04.38254360

*

Tòa soạn: 46 Tràng Thi, Hà Nội

ĐT: 04.39287010

Fax: 04.39289249

E-mail: tapchi@mattran.org.vn

tcmattran@yahoo.com.vn

Địa chỉ Tạp chí điện tử:

www.mattran.org.vn/home/

tapchi/tcmt.htm

Tài khoản: 0011001262860

Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP

Ngoại-thương Việt-Nam

Đại diện tại miền Nam:

176 Võ Thị Sáu,

thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện tại miền Trung:

47 Hai Bà Trưng, Tp. Huế

Đại diện tại Tây Nguyên:

27 Quang Trung, Tp. Đà Lạt

*

Giấy phép xuất bản

số 154/GP-BVHTT

ngày 17-4-2001

*

In tại

CÔNG TY IN TIẾN BỘ

MỤC LỤC

SỰ KIỆN - LÝ LUẬN

* Sự kiện

NGUYỄN ĐỨC LỮ 3
Mấy gợi ý ban đầu về sửa đổi,
bổ sung Hiến pháp 1992 trên lĩnh
vực tôn giáo

ĐÀM VĂN NHUỆ 8
Đánh giá lại sự phát triển của hệ
thống các trường Đại học, Cao đẳng
ngoài công lập ở Việt Nam

LÊ THỊ BÍCH HỒNG 13
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống cho sinh
viên trong giai đoạn hiện nay

TOÀN TRỰC 19
Những sự kiện nổi bật
tháng 9 năm 2012

* Lý luận

HÀ THỊ THÙY DƯƠNG 25
Bàn thêm về khía cạnh văn hóa trở
thành động lực của sự phát triển
kinh tế - xã hội

NGUYỄN VĂN QUANG 29
Phản biện xã hội nhằm tạo sự
đồng thuận xã hội

TRỊNH XUÂN THẮNG 33
Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà
nước thông qua việc công khai,
minh bạch hoạt động của bộ máy
Nhà nước

KHOA HỌC MẶT TRẬN

HỒ NGỌC CỨ 38
Phát huy vai trò, trách nhiệm của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
đấu tranh phòng, chống tham nhũng

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC

NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG	Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình	42
--------------------	---	----

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

TRẦN THẮNG	Mấy ý kiến về chính sách tôn giáo ở Việt Nam	45
VŨ ĐÌNH HÙNG	Công tác vận động đồng bào có đạo của Mặt trận trong tình hình mới	49
TRUNG ANH	Xây dựng gói lương hưu cho lao động tự do - nông dân nhằm bảo đảm an sinh xã hội	54
NGUYỄN ĐỨC MẠNH	Tạo lập văn hóa giao thông cho người dân	57

NGHIÊN CỨU ĐỊA PHƯƠNG

NGUYỄN DUY QUANG	Mấy ý kiến về hành chính công cấp tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng	61
NGUYỄN THANH BÌNH	Kinh nghiệm về hành chính công cấp tỉnh vùng miền núi phía Bắc	66

NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

ĐINH CÔNG TUẤN	Đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến hệ thống an sinh xã hội ở Bắc Âu	71
PHẠM QUỐC THÀNH	Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong sự nghiệp đổi mới	76

Trình bày bìa 1: **SƠN LÂM**

TẠP CHÍ MẶT TRẬN CÁC KỲ MỚI
LUÔN TIẾP NHẬN NHỮNG GÓP Ý MỚI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN !